



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๐๗๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิวิธสุการ อำเภอเมือง มท ๔๙๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามรับชมรายการ “สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ดำเนินการจัดทำรายการ “เที่ยงพฤษหีส นัดพบครู สพป.มุกดาหาร” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร” ช่องทางยูทูป (Youtube) <http://gg.gg/mukdahhan-tv> ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งทำความเข้าใจในบทบาทของหน่วยงานทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก สร้างความศรัทธาต่อสาธารณชน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป (Youtube) เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถประชาสัมพันธ์ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ใช้งบประมาณน้อย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ติดตามรับชมรายการดังกล่าว นั้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศการติดตามรับชมรายการ “สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร” ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการจึงขอให้โรงเรียนรายงานผลการติดตามรับชมรายการดังกล่าว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการจะส่งลิงค์แบบฟอร์มการรายงานผลการรับชมผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม “ประสานงานราชการ สพป.มุกดาหาร” ก่อนการออกอากาศทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ หาก **ผู้บริหารสถานศึกษา**ท่านใดยังไม่เป็นสมาชิกไลน์กลุ่มดังกล่าว ให้เข้าร่วมกลุ่มตามคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาธิต ชูบนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มอำนาจการ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐

[www.mdh.go.th](http://www.mdh.go.th)



ไลน์กลุ่ม “ประสานงานราชการ สพป.มุกดาหาร”

\*\*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาหรือ

ผู้รักษาการแทนฯ